



## ประกาศ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

### เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของรัฐ พ ศ ๒๕๕๓ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ ศ ๒๕๕๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ หอภาพยนตร์จึงประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑ เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้

๑ ๑ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสนหาตามจำนวนเหมาะสม

๑ ๒ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าใน

การรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๑ ๓ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

๒ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่บุคคลผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ มาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย

๓ ห้ามให้เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท


๔ เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ จะทำการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าในกรณีใดๆ มิได้

๕ ห้ามให้เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เว้นแต่การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๖ ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

  
(นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต)  
(ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์)